

# VIỆT HÙNG Nhiều “nút thắt” trong xây dựng nông thôn mới

Bước sang năm thứ bảy thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong khi nhiều địa phương đã về đích từ lâu hoặc hoàn thành phần lớn các tiêu chí thì Việt Hùng (Vũ Thư) mới hoàn thành 8/19 tiêu chí, thấp nhất huyện. Để hoàn thành 11 tiêu chí còn lại, xã sẽ phải tháo gỡ nhiều “nút thắt”, trong đó khó nhất là về kinh phí.



Trường Mầm non Việt Hùng mới được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ em.

**Nhiều “cửa ải” khó**  
8 tiêu chí Việt Hùng đã hoàn thành (tiêu chí số 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15) hầu hết là những tiêu chí cần nguồn kinh phí đầu tư ít; 11 tiêu chí còn lại hầu hết là những tiêu chí khó, cần nguồn kinh phí đầu tư nhiều (tiêu chí số 2, 3, 5, 6, 17...). Ông Đinh Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Việt Hùng có dân số đông nhất huyện (trên 13.000 người), nếu các xã khác thông thường chỉ có 3 trường học thì Việt Hùng có 6 trường học, trường nào cũng cần đầu tư. Những năm qua, xã đã nỗ lực huy động kinh phí khoảng 16 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường lớp nhưng mới được 3/6 trường; toàn xã còn thiếu hơn 30 phòng học với tổng kinh phí cần đầu tư trên 20 tỷ đồng. Xã có địa bàn rộng, hệ thống giao thông, thủy lợi cũng nhiều hơn các địa phương khác với khoảng 6,3km đường trục xã, 5,4km đường trục thôn, 28km đường nhánh, 11km đường trục chính nội đồng, 6,4km kênh tưới cấp 1 cần đầu tư. Đến nay xã cần tiếp tục đầu tư hơn 18 tỷ đồng để hoàn thành toàn bộ hệ thống giao thông, thủy lợi theo tiêu chí nông thôn

mới (NTM). Trong 7 thôn mới chỉ có 3 thôn có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, 4 thôn có sân thể thao; địa bàn xã có chợ Búng xuống cấp nhiều năm nay chưa được đầu tư xây dựng, chưa đạt chuẩn NTM... Tổng hợp tất cả các tiêu chí, ước tính Việt Hùng cần đầu tư khoảng 56 tỷ đồng trong thời gian từ nay đến năm 2020 để hoàn thành hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng NTM. Đây là bài toán hóc búa cho địa phương. Không chỉ khó về kinh phí, Việt Hùng cũng gặp nhiều “nút thắt” khi thực hiện các tiêu chí “mềm” khác. Ông Đinh Văn Thuận cho biết thêm: Những năm gần đây, tình hình chính trị tại địa phương chưa thực sự ổn định; bộ máy cấp ủy, chính quyền xã có sự thay đổi liên tục; sự đồng thuận của người dân trong xây dựng NTM chưa cao, do đó một số tiêu chí mặc dù không cần nhiều kinh phí đầu tư nhưng xã vẫn chưa hoàn thành như tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 17 về môi trường, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh. Đặc biệt, đến nay, 3/7 thôn của xã vẫn chưa

thể thực hiện dẫn đến đổi thửa đất nông nghiệp.

### Chậm tiến độ, dẫn thiệt thòi

Những “nút thắt” trên lý giải nguyên nhân tiến độ xây dựng NTM của Việt Hùng những năm qua chậm, hiện là xã hoàn thành ít tiêu chí NTM nhất huyện. Tiến độ xây dựng NTM chậm không chỉ khiến diện mạo nông thôn Việt Hùng khá tù hãm so với các địa phương trong vùng mà chính người dân cũng bị thiệt thòi vì chưa được

hưởng lợi từ chương trình xây dựng NTM. Cô giáo Trương Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Phú (Việt Hùng) chia sẻ: 100% phòng học của Trường hiện là nhà cấp 4 đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn, chật chội và thiếu thốn. Những năm gần đây, trong khi hầu hết các trường mầm non quanh vùng đã được xây dựng, tu bổ khang trang thì trẻ em Việt Hùng phải chịu thiệt thòi vì trường lớp xuống cấp. Chúng tôi liên tục nhận được phản ánh, bức xúc của người dân về tình trạng này nhưng vì địa phương khó khăn nên đành chịu.

Bà Nguyễn Thị Vy, thôn Mỹ Lộc 3 chia sẻ: Đến nay hầu hết các tuyến đường trục xã đều xuống cấp, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông, sản xuất. Chợ Búng thì rất lụp xụp, mất vệ sinh; rác thải được tập trung gần khu dân cư ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người. Tại thôn tôi và 3 thôn khác chưa có nhà văn hóa để nhân dân hội họp, sinh hoạt cộng đồng. Trong điều kiện các địa phương trong tỉnh, trong huyện tích cực thực hiện các tiêu chí NTM, diện mạo các làng quê đổi thay rõ nét, đời sống bà con được nâng lên, chúng tôi rất mong quê hương mình khang trang hơn, nhân dân được hưởng lợi từ chương trình xây dựng NTM.

### Tập trung tháo gỡ các “nút thắt”

Để đạt mục tiêu về đích NTM năm 2020 đòi hỏi Việt Hùng phải tháo gỡ các “nút thắt”, hoàn thành toàn bộ 11 tiêu chí còn lại. Ông Phan Văn Ban, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định là khó khăn nhưng xã xây dựng mục tiêu, lộ trình cụ thể, trong đó năm 2018 phấn đấu hoàn thành 6 tiêu chí cần nguồn kinh phí đầu tư ít; tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 17

về môi trường, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh; các tiêu chí còn lại (tiêu chí số 2, 3, 5, 6, 11) phấn đấu hết năm 2019 sẽ hoàn thành. Để đạt mục tiêu này, đầu năm 2018, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 02 lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng NTM; xã tiến hành kiện toàn ban chỉ đạo, tiểu ban tuyên truyền xây dựng NTM; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện từng tiêu chí trong 11 tiêu chí chưa đạt cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn từ xã đến thôn. Công tác tuyên truyền đã và sẽ được địa phương đẩy mạnh nhằm huy động sự vào cuộc của nhân dân.

“Một trong những khó khăn lớn nhất là nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM. Để tháo gỡ “nút thắt” này, xã tập trung cao cho công tác quy hoạch, đầu tư đất đai, sử dụng đất ở với diện tích khoảng 6.000m<sup>2</sup>. Thuận lợi là giá đất ở địa phương khá cao, nếu hoàn thành đầu giá sẽ giải quyết được nguồn kinh phí quan trọng thực hiện xây dựng NTM. Tuy nhiên, do nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận người dân chưa cao, gây cản trở khiến công tác đầu tư giải quyết sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. Để tháo gỡ “nút thắt” này, xã sẽ tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân từ đó tạo nguồn lực đầu tư xây dựng NTM” - Chủ tịch UBND xã Phan Văn Ban cho biết thêm.

Song song với việc huy động kinh phí, một trong những “nút thắt” đã bị “thắt” khá chặt cản địa phương tháo gỡ khi xây dựng NTM đó là ổn định an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội. Bí thư Đảng ủy xã Đinh Văn Thuận cho biết: Những năm qua, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ của địa phương có nhiều thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM. Hiện xã đang tập trung các giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu Đảng bộ, chính quyền đạt trong sạch, vững mạnh; nâng cao nhận thức của người dân, không để xảy ra hiện tượng chống người, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiến độ xây dựng NTM ở Việt Hùng những năm qua chậm một phần do địa phương chưa tạo được ủng hộ, nhất trí cao của người dân, vì vậy, tháo gỡ “nút thắt” này, lấy lại niềm tin của người dân thì xây dựng NTM mới có thể thành công.

### HÀ PHƯƠNG

# Ngôi nhà thứ hai của công nhân

Năm 2011, Tổng công ty May 10 quyết định đầu tư Trung tâm thương mại và sản xuất công nghệ cao Hưng Hà (Xí nghiệp Veston Hưng Hà). Đến nay Xí nghiệp đã trở thành nhà máy sản xuất hiện đại có tốc độ phát triển nhanh, tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động có thu nhập ổn định.

Những ngày đầu thành lập chỉ có 1 dây chuyền sản xuất với 1 khách hàng duy nhất, đến nay, Xí nghiệp đã có 8 dây chuyền sản xuất đồng bộ với nhiều khách hàng lớn trên thế giới như Itochu, C&A, Next... Với việc nghiên cứu tổ chức sản xuất hợp lý cũng như quyết tâm của cán bộ, công nhân viên, những năm qua, Veston Hưng Hà luôn hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao. Để đạt được kết quả đó, Xí nghiệp luôn đặt người lao động lên hàng đầu, quan tâm, chăm lo, giảm giờ làm, tăng năng suất, bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Chỉ Đẳng Thị Thơm, công nhân tổ 2 cho biết: Tôi rất vinh dự khi được làm việc ở Xí nghiệp. 5 năm làm ở đây, cảm nhận của tôi đó là lãnh đạo Tổng công ty cũng như Xí nghiệp rất quan tâm tới người lao động, nhất là những ngày lễ, tết, sinh nhật, 8/3 công nhân đều được tặng quà. Ngoài ra, lãnh đạo Xí nghiệp còn quan tâm hỏi thăm tới gia đình, đời sống của người lao động nên ai cũng yên tâm làm việc và xác định gắn bó lâu dài với Xí nghiệp. Đặc biệt, với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo, công đoàn Xí nghiệp càng quan tâm hơn khi công nhân luôn coi Xí nghiệp là ngôi nhà thứ hai của mình và luôn quyết tâm làm việc hết mình để đáp lại tình cảm đó.

Khẳng định vai trò hoạt động của công đoàn, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Veston Hưng Hà cho hay: Sau hơn 6 năm đi vào hoạt động Veston Hưng Hà luôn đạt danh hiệu vững miện hoa hậu của Tổng công ty May 10. Để đạt được danh hiệu đó, công tác chăm lo cho người lao động được Công đoàn Xí nghiệp đặt lên hàng đầu. Xí nghiệp chăm lo về tinh thần cho người lao động thông qua các kỳ tham quan, nghỉ mát hàng năm, tặng quà lên hàng đầu, quan tâm, chăm lo, giảm giờ làm, tăng năng suất, bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Chỉ Đẳng Thị Thơm, công nhân tổ 2 cho biết: Tôi rất vinh dự khi được làm việc ở Xí nghiệp. 5 năm làm ở đây, cảm nhận của tôi đó là lãnh đạo Tổng công ty cũng như Xí nghiệp rất quan tâm tới người lao động, nhất là những ngày lễ, tết, sinh nhật, 8/3 công nhân đều được tặng quà. Ngoài ra, lãnh đạo Xí nghiệp còn quan tâm hỏi thăm tới gia đình, đời sống của người lao động nên ai cũng yên tâm làm việc và xác định gắn bó lâu dài với Xí nghiệp. Đặc biệt, với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo, công đoàn Xí nghiệp càng quan tâm hơn khi công nhân luôn coi Xí nghiệp là ngôi nhà thứ hai của mình và luôn quyết tâm làm việc hết mình để đáp lại tình cảm đó.

để tặng quà và mời bố mẹ của công nhân đó tới dự lễ chào cờ và nhận quà Xí nghiệp trao tặng. Đó là điểm khác biệt nhất của Xí nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc điều hành Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp Veston Hưng Hà khẳng định: Chiến lược của May 10 đầu tư về địa phương để người lao động không phải đi làm xa quê và thành lập trung tâm công nghệ cao với dây chuyền hiện đại nhất Đông Nam Á ở Hưng Hà đã trở thành hiện thực. Theo bà Thủy, để làm một dây chuyền veston không hề đơn giản, việc đầu tư thiết bị chỉ là một phần nhưng về công nghệ và chất xám, quá trình sản xuất mới quan trọng. Tuy nhiên, tất cả những việc đó Veston Hưng Hà đều đáp ứng được. Để đạt mục tiêu doanh thu trên 8 triệu USD, tương đương với trên 2 triệu bộ sản phẩm trong năm 2018, Xí nghiệp sẽ duy trì tổ chức thi tay nghề tại các tổ sản xuất mỗi tuần một lần. Phấn đấu mỗi tổ sản xuất có một công nhân có đôi bàn tay vàng, nghiên cứu sản phẩm mẫu để xuất và đảm bảo với khách hàng cách may phù hợp và thuận lợi nhất cho sản xuất. Ngoài ra sẽ tiếp tục đào tạo cán bộ quản lý, công nhân, khai thác triệt để về công dụng và tính năng của thiết bị để sử dụng tối đa năng lực.

### THU THỦY



Công nhân luôn coi Xí nghiệp là ngôi nhà thứ hai của mình.

# Để dùng điện ổn định, an toàn trong mùa nắng nóng

Để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp cải tạo lưới điện, nâng cấp các trạm biến áp đồng thời tích cực tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Có mặt tại cuộc diễn tập xử lý tình huống lưới điện trên địa bàn thành phố Thái Bình gặp sự cố của Công ty Điện lực Thái Bình mới thấy công nhân ngành điện luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tâm, tận lực trong công việc. Tinh huống giả định được đưa ra, tại cột số 374 E11.3 bị sự cố hỏng toàn bộ cầu dao, chỉ trong thời gian ngắn công nhân ngành điện đã thực hiện các biện pháp cần thiết

để khắc phục và cấp điện trở lại. Việc tổ chức diễn tập của Công ty Điện lực Thái Bình nhằm rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc xử lý an toàn, nhanh chóng mọi sự cố phát sinh khi vận hành hệ thống lưới điện. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Rất nhiều tình huống giả định được đưa ra để công nhân xác định nguyên nhân, biện pháp xử lý. Qua đó để khắc phục sự cố thực tế sẽ không bỏ ngõ, giải quyết

nhau công việc, bảo đảm cấp điện trở lại trong thời gian ngắn nhất. Hàng năm, cán bộ, công nhân viên chức ngành điện luôn thực hiện nghiêm nội quy, quy trình, quy phạm về kỹ thuật, an toàn bảo hộ lao động, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố, cháy, nổ do chủ quan. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời khắc phục những tồn tại, bảo đảm lưới điện đủ điều kiện cấp điện ổn định, không để xảy ra sự cố

ng nghiêm trọng mất điện trên diện rộng. Yêu cầu điện lực các huyện, thành phố kiểm tra các máy biến áp để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, thay mới cho phù hợp, tránh quá tải trong mùa nắng nóng. Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã đầu tư xây 93 trạm biến áp 3 pha với tổng dung lượng trên 30.280kVA; 144 trạm biến áp với 350 máy biến áp 1 pha dung lượng 17.575kVA và nâng công suất 55 máy biến áp. Cải tạo chuyển lưới 2kV đường

đây trung thế 117,83km, 172,2km đường dây hạ thế. Thay mới 5.809 công tơ, lắp 80.850kVAr tụ bù trên lưới điện trung, hạ áp... Ngoài ra, thường xuyên duy trì công tác xử lý hành

lang lưới điện, tổ chức phát quang cây cối tại các vị trí ảnh hưởng đến hành lang lưới điện, thực hiện vệ sinh công nghiệp đối với toàn bộ trạm biến áp trên địa bàn. Bố trí nhân viên trực xử lý sự

cố tại điện lực các huyện, thành phố, các phòng, ban liên quan. Tổ chức vận hành các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thiết bị, sẵn sàng xử lý sự cố bảo đảm an toàn, chính xác. Song

song với cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, Công ty còn tích cực tuyên truyền khách hàng thực hiện tiết kiệm điện như dùng, ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế dùng các thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm. Ngay từ đầu năm nay, Công ty đã lồng ghép phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất với hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện tới khách hàng. Khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời...; thực hiện tốt chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”; chung tay thực hiện chiến dịch Giờ trái đất, tiết kiệm điện trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện tốt việc hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo đổi bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn compact miễn phí với tổng số 28.600 bóng đèn.

### MANH THẮNG



Công nhân Điện lực Đông Hưng triển khai nhiệm vụ xuống hiện trường khắc phục sự cố lưới điện.